

Số: 439 /BHXH-GĐBHYT

Trà Vinh, ngày 14 tháng 8 năm 2018

V/v trả lời ý kiến công dân hỏi

Kính gửi: Ban biên tập Cổng thông tin Điện tử tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Công văn số 10/BBT-TTQLC ngày 30/7/2018 của Ban biên tập Cổng thông tin Điện tử tỉnh Trà Vinh về việc chuyển ý kiến công dân hỏi về cách tính viện phí BHYT (có 04 nội dung hỏi).

Sau khi đối chiếu Quy định tại Điều 6 của Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 31/5/2018 của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (gọi tắt là Thông tư 15), Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời từng nội dung như sau:

+ **Nội dung hỏi 1:** Về tính tiền khám, tiền giường: Đối với bệnh nhân vào khoa cấp cứu mà dưới 4h thì tính tiền công khám không nhập tiền giường. Vậy cụm từ “khoa cấp cứu” có phải là khoa “hồi sức cấp cứu” hay ý nói bệnh nhân vào các khoa lâm sàng để cấp cứu (ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật)?

**Trả lời:** Tại khoa “cấp cứu” hoặc khoa “hồi sức cấp cứu” đều được thanh toán theo giá ngày giường Hồi sức cấp cứu tại thứ tự số 2 Phụ lục II Thông tư 15 tương ứng với hạng bệnh viện.

+ **Nội dung hỏi 2:** Đối với bệnh nhân nằm viện mà số giờ bằng 4h thì tính tiền gì?

**Trả lời:** Bệnh nhân nằm viện bằng 4 giờ thì tính tiền khám, trên 4 giờ thì được tính là 01 ngày giường điều trị trong trường hợp vào viện và ra viện trong cùng một ngày.

+ **Nội dung hỏi 3:** Trường hợp bệnh nhân chuyển 2 khoa trong cùng 1 ngày thì có cần đợi mỗi khoa lớn hơn 4h mới tính tiền giường hay không hay miễn có nằm điều trị là mỗi khoa tính ½ ngày tiền giường của mỗi khoa đó?

**Trả lời:** Mỗi khoa phải trên 4 giờ mới được tính tiền giường.

+ **Nội dung hỏi 4:** Mốc tính tiền giường cho trường hợp đỡ giảm có phải là 24h?

**Trả lời:** Mốc tính tiền giường là 24 giờ vì có trường hợp trên 4 giờ được tính 01 ngày giường chỉ tính cho người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày.

Trên đây là nội dung trả lời chuyển đến Ban biên tập Cổng thông tin Điện tử tỉnh Trà Vinh được rõ.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GĐBHYT.

